

KHAI MẠC KỶ HỌP BẤT THƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

và pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau: dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); một số cơ chế, chính sách định thu đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ sáu; xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính, ngân sách.

Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,

bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có nhiều nội dung chuyên sâu, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kỹ lưỡng 2 lần tại phiên họp thứ 29 (tháng 1/2024).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024 - năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại

hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Những nội dung hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành quan các nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao. Đồng thời, đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các dự

thảo luận, nghị quyết đạt chất lượng cao nhất để Quốc hội xem xét, quyết định.

Sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong phiên thảo luận đã có 29 đại biểu phát biểu và 1 đại biểu tranh luận. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao quyết tâm, tinh thần làm việc trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Kinh tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ để chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật. Các đại biểu cũng đánh giá cao nội dung của dự thảo Luật, thống nhất với nhiều nội dung đã được tiếp thu,

chính lý. Đây là dự án luật lớn, đồ sộ, phức tạp nên có ý kiến đại biểu đề nghị cần có nghị quyết của Quốc hội để hướng dẫn thi hành Luật và đề nghị Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết, các nội dung cần thể hiện trong nghị quyết để trình Quốc hội. Các đại biểu cũng tham gia ý kiến về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, thuê đất, thu hồi đất, đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, định giá đất, quy định chuyển tiếp, điều khoản thi hành và các ý kiến cụ thể vào các chương, điều khoản trong dự thảo Luật.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc tại Hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

TRAO QUÀ CHO HỘ NGHÈO...

(Tiếp theo trang 1)

Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND thành phố và đại diện SHB đã trao 26 suất quà, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các em học sinh. Toàn bộ kinh phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động SHB tài trợ nhằm động viên các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ấm áp.

Nhân dịp này, SHB trao 232 suất quà, tổng trị giá 580 triệu đồng cho các em học sinh nghèo tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

* Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức trao quà tết đến học sinh nghèo.

23 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số trường học đã được trao 23 suất quà với tổng trị giá 57,5 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 10kg gạo, 1 túi quà.

Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương cũng đã trao tặng 30 chăn ấm trị giá 350.000 đồng/chăn cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

* Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Trường THPT Tiên Hưng (Đông Hưng), Viện thẩm mỹ quốc tế Hoàng Doanh (thành phố Thái Bình) tổ chức trao quà cho người khuyết tật, học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Đông Hưng, Hưng Hà.

Đoàn đã đến thăm, trao 40 suất quà cho học sinh mồ côi, đạt thành tích cao trong học tập của Trường THPT Tiên Hưng và 10 suất quà cho 10 gia đình có người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hòa (Hưng Hà). Tổng trị giá các suất quà gần 26 triệu đồng do Trường THPT Tiên Hưng và Viện thẩm mỹ quốc tế Hoàng Doanh tài trợ.

* Quý Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup phối hợp với phường Đề Thám, thành phố Thái Bình tổ chức trao quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi trao quà, Quý Thiện Tâm đã trao tặng 60 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đề Thám, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm.

* Công ty Tân Đệ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình tổ chức trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoàng Diệu.

50 suất quà bao gồm nhu yếu phẩm và 300.000 đồng đã được trao cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn phường Hoàng Diệu. Dịp này, Công ty Tân Đệ sẽ trao tặng 400 suất quà và tiền mặt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 8 phường, xã trên địa bàn thành phố.

ĐÔNG HƯNG**Khen thưởng hơn 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự**

Sáng ngày 15/1, UBND huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên đề công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Công an huyện Đông Hưng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch,

chuyên đề công tác quản lý nhà nước về ANTT, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường thuận lợi phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm, Công an huyện đã bắt giữ, xử lý 3 vụ tàng trữ vũ khí, thu hồi 7 khẩu súng tự chế, 3,3kg pháo thành phẩm; xử lý

trên 1.800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 987 phương tiện, phạt gần 5,8 tỷ đồng. Hiện nay, toàn huyện duy trì 201 mô hình tự quản thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm, Công an huyện đã bắt giữ, xử lý 3 vụ tàng trữ vũ khí, thu hồi 7 khẩu súng tự chế, 3,3kg pháo thành phẩm; xử lý

và trực tiếp hòa giải thành công trên 85% số vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, huyện Đông Hưng tập trung triển khai hiệu quả đợt cao điểm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; làm tốt công tác bảo đảm trật tự an ninh giao thông, phân luồng giao thông thông suốt. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh

việc chấp hành pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng chương án tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có các tình huống xảy ra. Giải quyết nhanh các tình huống liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo để nhân dân đón tết cổ truyền an toàn.

Tại hội nghị, hơn 100 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các chuyên đề bảo đảm ANTT được Công an tỉnh và UBND huyện khen thưởng.

THU HIỀN**ỦY BAN MTTQ HUYỆN ĐÔNG HƯNG, THÁI THUY TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023**

* Chiều ngày 15/1, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023, thông nhất chương trình hành động năm 2024.

Năm 2023, MTTQ các cấp huyện Đông Hưng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng quỹ "Vi người nghèo"... Trong năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Tại ngày hội, trên 9.000 hộ gia đình văn hóa được biểu dương,

khen thưởng; hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được MTTQ các cấp trao quà. Qua bình xét, năm 2023 toàn huyện có 75.708/80.972 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 212/229 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. MTTQ các cấp cũng đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 28 nhà đại đoàn kết, trị giá 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 221 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp trên 1.300 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ

quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát và phân biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Năm 2024, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ các cấp; hướng dẫn khu dân cư và nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng xứ, họ đạo, chùa cảnh "4 gương mẫu". Tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIX. Thực hiện tốt việc huy động xây dựng quỹ "Vi người nghèo", hướng cao điểm vi người nghèo, chăm lo tết cho người nghèo.

* Chiều ngày 15/1, Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Thái Thụy đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong năm, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đã có 228 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 76.593 gia đình văn hóa (đạt 96,6%); vận động ủng hộ gần 2,4 tỷ đồng quỹ "Vi người nghèo"; huyện trao tặng 10.455 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán

trị giá trên 4,5 tỷ đồng... Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; giám sát và phân biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Năm 2024, MTTQ các cấp trong huyện Thái Thụy tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

HIẾU NGHĨA - NGUYỄN THẨM**TIỀN HẢI****Bảo đảm an toàn giao thông dịp tết**

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Tiền Hải đã và đang triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương.

Năm 2023, trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, tai nạn giao thông đường bộ được kiểm chế. Trong năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã thực hiện tốt các chuyên đề về kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý xe quá khổ, quá tải, xử lý tốc độ và các kế hoạch của Công an tỉnh. Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện đã tuần tra, phát hiện và xử lý 1.213 trường hợp vi phạm, phạt gần 4,3 tỷ đồng, trong đó xử lý 453 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt hơn 3,2 tỷ đồng, xử lý 33 trường hợp vi phạm về coi nói thùng xe và chở hàng quá trọng tải, xử lý 28 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ... Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, Công an huyện Tiền Hải còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông xảy ra. Năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người và bị thương 5 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Theo nhận định của ngành chức năng huyện, trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

lưu lượng vận tải hàng hóa, hành khách sẽ tăng mạnh. Vì vậy, để bảo đảm ATGT dịp sắp tới, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường tuần tra, xử lý các trường vi phạm pháp luật về ATGT. Trung tá Phạm Đình Thăng, Đội trưởng Đội

Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện cho biết: Ngay từ cuối tháng 11/2023, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong thời gian này, Công an huyện vận động tất cả lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nâng cao công tác tuần

tra, kiểm soát, góp phần kiểm chế, giảm dần tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nhất là trên tuyến quốc lộ, khu vực tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tập trung tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân làm tăng tai nạn giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người theo



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiền Hải kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô.

quy định, sử dụng rượu, bia khi lái xe, điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng; triển khai các phương án phòng, chống đua xe trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo ông Trần Lâm Thao, Trưởng phòng Cảnh sát - Hạ tầng huyện: Để bảo đảm trật tự ATGT từ nay đến tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban ATGT huyện chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người. Các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT làm nơi buôn bán, kinh doanh, để vật liệu xây dựng gây mất ATGT; sửa chữa, khắc phục các tuyến đường hư hỏng, bố trí các điểm bán hoa, thực phẩm phục vụ tết Nguyên đán đúng quy định, không cản trở giao thông. Ngoài ra, huyện thực hiện việc kiểm tra hệ thống công trình giao thông để thực hiện việc chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông như: lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, gỡ giảm tốc, đèn chiếu sáng, phát quang cỏ dại, cây cối che khuất tầm nhìn, vệ sinh hàng lang bảo vệ hạ tầng giao thông; ưu tiên bố trí kinh phí để xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông...

Ngoài việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT của ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự để mọi người dân được đón tết an toàn, vui tươi.

TRẦN TUẤN**CÔNG AN TỈNH****Tổ chức chương trình thiện nguyện "Đông ấm biên cương - trao gửi yêu thương"**

Công an tỉnh vừa phối hợp với các nhà hảo tâm và Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình thiện nguyện "Đông ấm biên cương - trao gửi yêu thương".

Tại thành phố Sơn La, đoàn công tác của Công an tỉnh đã thăm, tặng quà 35 trẻ em mồ côi do Công an tỉnh Sơn La nhận đỡ đầu chăm sóc và nuôi dưỡng. Tại xã Co Mạ và xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, đoàn đã trao tặng 200 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cùng 30 suất quà bao gồm: chăn ấm, áo ấm, thuốc chữa bệnh, gạo, thực phẩm và tiền mặt cho học sinh nghèo vượt khó. Đoàn cũng trao tặng 1 tét nước trị giá 5 triệu đồng và quà tặng cho điểm Trường Mầm non Cán Tỉ, xã Long Hẹ; tặng 1 máy lọc nước, thuốc chữa bệnh và nhiều đặc sản quê hương Thái Bình có tổng trị giá 10 triệu đồng cho Công an xã Sơn Long Hẹ. Hoạt động thiện nguyện trùng với thời điểm đồng bào dân tộc Mông tổ chức tết cổ truyền, tại các điểm trao quà, đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, vui xuân đón tết với đồng bào trong không khí gần gũi, thân thương, ấm tình quân dân.

Chương trình là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh cảm, trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Qua đó tích cực chung tay cùng cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh vùng biên giới và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu, từng bước khắc phục khó khăn, đón tết thêm trọn vẹn, ấm áp.

MINH HƯNG**HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Sáng ngày 15/1, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.



Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh trao 50 suất quà của Tập đoàn Vingroup cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2023, cán bộ, hội viên của Hội luôn phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Trường Sơn anh hùng, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các cấp hội chủ trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội và địa phương phát động. Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp hội đã trao hơn 2.100 suất quà, 350kg gạo cho các đối tượng chính sách, hội viên nghèo với tổng số tiền 430 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác nghĩa tình, chăm sóc, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo đến mức thấp nhất; tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ III.

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh đã trao 50 suất quà của Tập đoàn Vingroup cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN TRIỆU